

Số: ....58..../CV-GTN

Hà nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

(V/v: giải trình về BCTC soát xét bán niên 2017)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 37266  
Ngày: 10/11/17

Chuyển: MJ

Lưu hồ sơ số: Căn cứ:

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Công văn số 1538/SGDHCM-NY ngày 03/11/2017 của SGDHCM về Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 của CTCP GTNfoods.
- Công văn số 3007/2017/CV-GTN ngày 30/08/2017 của GTNfoods về việc đính chính bản scan báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét.
- Công văn số 2608/2017/CV-AASC.KT6 ngày 29/08/2017 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về việc xác nhận bản Báo cáo soát xét chính thức của GTNfoods

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần GTNfoods (“Công ty”) xin được kiểm điểm sâu sắc về sai sót trong việc dùng sai bản scan BCTC soát xét giữa niên độ năm 2017 để công bố thông tin (“CBTT”). Công ty xin cam kết sẽ nghiêm túc chấn chỉnh việc rà soát trước khi CBTT để tránh gây ảnh hưởng đến Nhà đầu tư.

Đối với ý kiến soát xét Bán niên năm 2017 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (“Công ty Kiểm toán”), Công ty xin được phản hồi yêu cầu của Quý Sở giao dịch trong Công văn số 1538/SGDHCM-NY như sau:

1. Báo cáo Quyết toán vốn Nhà nước để cổ phần hóa của Tổng công ty Chè Việt Nam – CTCP (“Vinatea”), Công ty con của GTNfoods, hiện nay vẫn chưa được phê duyệt chính thức bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (“Bộ NN&PTNT”). Hiện tại, Vinatea đang thực hiện kiểm toán số liệu lần thứ 2 trong việc Quyết toán vốn Nhà nước này. Thời gian thực hiện việc kiểm toán này dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 11 năm 2017. Sau đó, Báo cáo Quyết toán vốn này sẽ được Bộ NN&PTNT xem xét và phê duyệt, Công ty rất hy vọng có thể thực hiện được trong năm 2017, song đây là vấn đề khách quan nằm ngoài kiểm soát của Công ty. Đối với ảnh hưởng tới BCTC Hợp nhất của GTNfoods, do báo cáo vẫn chưa hoàn thành nên Công ty không thể liệt kê các khoản mục bị ảnh hưởng và xác định giá trị có thể bị ảnh hưởng của các khoản mục này.
2. Đối với việc xác định giá trị hợp lý tài sản thuần của Công ty con của GTNfoods là Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam - CTCP (“Vilico”), Công ty đang tuân thủ theo yêu cầu của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam Số 11 về việc xác định giá trị hợp lý tài sản thuần để thực hiện bút toán hợp nhất kinh doanh:
 

“60. Kế toán ban đầu của việc hợp nhất kinh doanh bao gồm: Xác định và đánh giá giá trị hợp lý của tài sản, nợ phải trả có thể xác định được và nợ tiềm tàng của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh.

61. Nếu kế toán ban đầu cho giao dịch hợp nhất kinh doanh chỉ có thể xác định một cách tạm thời vào cuối kỳ mà việc hợp nhất kinh doanh được thực hiện do giá trị hợp lý của tài sản, nợ phải trả có thể xác định được hoặc nợ tiềm tàng của bên bị mua hoặc giá phí hợp nhất kinh doanh chỉ có thể xác định một cách tạm thời, thì bên mua phải kế toán



giao dịch hợp nhất kinh doanh bằng cách sử dụng các giá trị tạm thời đó. Bên mua phải ghi nhận các khoản điều chỉnh đối với những giá trị tạm thời như là kết quả của việc hoàn tất việc kế toán ban đầu trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua;...”

Trên Báo cáo tài chính hợp nhất của GTNfoods tại ngày 30/06/2017, giá trị hợp lý này của Vilico đang được xác định một cách tạm thời theo giá trị sổ sách của Vilico và các công ty con tại ngày 31/12/2016, điều này là phù hợp theo hướng dẫn của Chuẩn mực, và Công ty vẫn còn trong hạn 12 tháng kể từ ngày mua để tiến hành xác định giá trị hợp lý và ghi nhận các khoản điều chỉnh tương ứng. Hiện tại, Công ty đang trong quá trình xác định giá trị tài sản thuần hợp lý của Vilico và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12 năm 2017. Do công việc vẫn chưa hoàn thành nên Công ty không thể liệt kê các khoản mục bị ảnh hưởng và xác định giá trị có thể bị ảnh hưởng của các khoản mục này.

Trên đây là phản hồi của Công ty liên quan đến Công văn số 1538/SGDHCM-NY ngày 03/11/2017 của Quý Sở giao dịch. Kính mong Quý Sở giao dịch xem xét. Một lần nữa, Công ty xin được kiểm điểm sâu sắc về sai sót trong việc dùng sai bản scan BCTC soát xét giữa niên độ năm 2017 để CBTT, Công ty xin cam kết sẽ nghiêm túc chấn chỉnh việc rà soát trước khi CBTT để tránh gây ảnh hưởng đến Nhà đầu tư.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Công ty TNHH HKT AASC
- Lưu VP;

**CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TẠ VĂN QUYỀN**



**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN**

Chúng tôi xác nhận các giá trị trên của GTN  
và ý kiến kiểm toán đã nêu của chúng tôi là phù hợp  
với luật Việt Nam



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Mạnh Cường**